



ที่ อว ๘๑๐๐/๐๑๕๒๔

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง อนุญาตให้แสดงข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดไพโรออร์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮีลิ่งโซน จำกัด (คุณฉัตรพัฒน์ วิสุทธิ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือคณะกรรมการที่ อว ๘๑๒๐/๒๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่องอนุญาตให้ใช้ข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดไพโรออร์ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ท่านมีหนังสือขออนุญาตแสดงข้อความ “ผ่านการทดสอบจากโครงการวิจัยเรื่องการศึกษา
ประสิทธิผลและความพึงพอใจของการใช้น้ำมันนวดไพโรออร์ โดยคณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สนับสนุน
โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยบูรพา” เพื่อแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ และนำไปแสดง
ในสื่อโฆษณาในช่องทางต่างๆ นั้น

ในการนี้ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
เห็นสมควรและอนุญาตให้ใช้ข้อความดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ได้แนบสำเนาหนังสือที่ผ่านการขออนุญาตใช้ข้อความดังกล่าว
จากคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน ๑ ฉบับ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา



บันทึกข้อความ

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
รับที่ 00871
วันที่ 20 กพ. 2566
เวลา 16.32.

ส่วนงาน คณะสหเวชศาสตร์ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. ๐๖ ๔๗๔๐-๗๕๕๗

ที่ อว ๘๑๒๐/ ๒๕๕

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง อนุญาตให้ใช้ข้อความบทรูปภาพผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดไพรอออร์

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ตามหนังสือที่ อว ๘๑๐๐/๐๑๐๑๐ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม เรื่องขออนุญาตให้ใช้ข้อความบนฉลากผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดไพรอออร์ โดยผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา และให้งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาประสิทธิผลและความพึงพอใจของการใช้น้ำมันนวดไพรอออร์” โดยมีอาจารย์พรรณภัทร อินทฤทธิ์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฯ ความทราบนั้น

ในการนี้เห็นสมควรและอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อความว่า “ผ่านการทดสอบจากโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาประสิทธิผลและความพึงพอใจของการใช้น้ำมันนวดไพรอออร์ โดยคณะกรรมการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สนับสนุนโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยบูรพา” แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดไพรอออร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาสุสิทธิ์)
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์